

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒ /ว ๒๐๑๖



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๘ ประเด็น รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการตรวจราชการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : strategy.skn@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร. ๐-๓๔๔๒-๕๐๗๕ , ๐-๓๔๔๒-๕๐๗๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: strategy.skn@gmail.com

ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑.	<p>โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร - ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ และมีแนวทางในการเร่งรัดอย่างไร - จังหวัดมีแนวทางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล อย่างไร เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ - จังหวัดได้มีการจัดตั้ง “คณะทำงานประชารัฐ” ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ หมู่บ้านให้สามารถขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และกรอบระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ 	- ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
๒.	<p>โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เกี่ยวกับด้านน้ำ และ ด้านป่าไม้ อย่างไร - การเตรียมประดับธงและตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ 	- สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๓.	<p>การตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าอย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ 	<p>- สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร</p>

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๔.	ความคืบหน้าด้านการอำนวยความสะดวกลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ	- ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร - อำเภอทุกอำเภอ
	- จังหวัดได้มีแผนปฏิบัติงานในการบูรณาการหน่วยงานในจังหวัด ในการดำเนินการสนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม - จังหวัดมีการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ ความเข้าใจในการลงประชามติ และความเข้าใจในคำถามเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ	
๕.	การบริหารจัดการขยะ	- สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
	- จังหวัดมีแผนการสร้างจิตสำนึกประชาชนภายในจังหวัดในการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม - จังหวัดมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” หรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีผลการดำเนินงานที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice) เพื่อนำไปขยายผล หรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ	
๖.	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร - สำนักงาน ตำรวจภูธรจังหวัด สมุทรสาคร
	- จังหวัดมีแผนจัดทำโครงการ “ประชาร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัด...” แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ	
๗.	การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มและสาธารณภัยทั่วไป	- สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดสมุทรสาคร
	- จังหวัดได้ดำเนินการตาม หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องการเตรียมการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี ๒๕๕๙ หรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรค - ข้อเสนอแนะ	
๘.	การติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด	- สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร
	- งานของศูนย์ดำรงธรรมในปัจจุบันของจังหวัดมีที่ประเภทอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามครบทั้ง ๗ งาน ที่กำหนด หรือไม่ เช่น ๑) รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๒) ให้คำปรึกษา ในเรื่องข้อกฎหมาย ปัญหาชีวิต ขั้นตอนและวิธีการของทางราชการ เป็นต้น ๓) บริการเบ็ดเสร็จ เช่น งานทะเบียนและบัตร ชำระค่าน้ำ-ไฟฟ้า เป็นต้น ที่ดำเนินการเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) ๔) บริการข้อมูล/ข่าวสาร เช่น ข่าวสารจากทางราชการ การลงประชามติ เป็นต้น	

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>๕) บริการรับ – ส่งต่อ เป็นการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้วส่งต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เช่น การขอไฟฟ้า/ประปา การจดทะเบียนการค้า การขออนุมัติอนุญาตที่ต้องส่งต่อระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด และภายนอกจังหวัด</p> <p>๖) การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผ่านชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเป็นการที่จังหวัดลงไปดำเนินการ โดยได้รับการร้องเรียน หรือเบาะแส จนนำไปสู่การลงไปแก้ไข ปัญหาของชุดปฏิบัติการ</p> <p>๗) การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การปฏิรูปของประชาชน การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ</p> <ul style="list-style-type: none">- การบริหารงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่เน้นเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ งานบริการ มีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีผลเป็นรูปธรรม- ปัญหา/อุปสรรค- ข้อเสนอแนะ	

แบบรายงานการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประจำเดือนกรกฎาคม

การตรวจติดตามงานประจำที่สำคัญ การตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย งานอื่นๆ

หน่วยงาน

นโยบาย แผนงาน/โครงการ จังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นการตรวจราชการ	การดำเนินการและผลการดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ

ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว

ลงวันที่

กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน	ผู้รับ/ลงวันที่
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร	
ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร	
ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน	
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว	
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร	
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร	